

TRUNG ĐÔNG LẠI NỔ LỬA?

Thế Sự Luận Đàm

Nhất Hùng

Vài tháng trước, Israel dùng máy bay phóng hỏa tiễn vào lãnh sự quán Iran ở Syria, giết hai tướng cấp cao của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran, thế giới nín thở ngồi trên thùng thuốc súng vì tin chắc thế nào Iran cũng trả đũa Israel nhưng lại không biết mức độ. Ngày 14/4, Iran phóng hơn 300 máy bay không người lái và hỏa tiễn tấn công Israel nhưng 99% hỏa tiễn bị đánh chặn, chỉ vài hỏa tiễn lọt được vào các căn cứ quân sự của Israel nhưng chỉ gây thiệt hại rất nhỏ. Israel tự kiềm chế, không đáp trả tức thời ở quy mô lớn (thật ra sau khi bị Iran tấn công, không lập tức nhưng nhiều ngày sau đó Israel có đáp trả, khi tiêu hủy vài hệ thống phòng không S 300 trong nội địa Iran nhưng Iran im lặng và không có bất cứ phản ứng nào). Thế giới thở phào nhẹ nhõm.

Bất ngờ, rạng sáng ngày 31/07, phòng ngủ, nơi ông Ismail Haniyeh, thủ lĩnh chính trị lưu vong của nhóm Hamas tạm nghỉ tại thủ đô Tehran nổ tung, khiến ông và một vệ sĩ người Iran thiệt mạng ngay tức khắc.

Thoạt đầu, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran cho biết ông Haniyeh bị ám sát bởi một hỏa tiễn dẫn đường vào khoảng 2h sáng 31-7 theo giờ địa phương, hỏa tiễn được phóng từ một máy bay bên ngoài lãnh thổ Iran. Nhà lãnh đạo Hamas có mặt tại đây để dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran và đang ở tại một trong những khu nhà dành cho các cựu chiến binh ở phía bắc Tehran.



Tòa Nhà Có Phòng Che Đen, Nơi Haniyeh Bị Ám Sát

Nhìn tấm ảnh chụp khu phức hợp to lớn, nơi được kiểm soát an ninh chặt chẽ nhưng hỏa tiễn được phóng bằng máy bay từ bên ngoài lãnh thổ Iran lại chui qua đúng cái cửa sổ phòng, nơi mà ông Haniyeh nghỉ, dẫu biết vũ khí ngày nay thật tinh vi, chính xác như phẫu thuật nhưng chúng tôi cũng không hình dung nổi. Nếu như cả Building nổ tung thì điều này còn khả dĩ. Cần nhắc lại, trước vụ nổ ám sát Haniyeh vài giờ, Israel đã không kích chính xác và tiêu diệt Fouad Chokr, cánh tay mặt của giáo sĩ Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah, người được Israel cho là chịu trách nhiệm chính trong vụ pháo kích vào lãnh thổ Israel khiến 12 thiếu niên và nhiều thường dân thiệt mạng ở Majdal Shams (cao nguyên Golan). Sau vụ nổ ám sát Haniyeh, trong cuộc họp báo hôm 01/08, phát ngôn nhân quân đội Israel nói rằng không có cuộc không kích hay tấn công tên lửa nào của Israel ở bất kỳ nơi nào tại Trung Đông vào đêm 30-7, ngoại trừ cuộc không kích ở Beirut -Lebanon. (nghĩa là không có chuyện dùng máy bay,

bay từ bên ngoài lãnh thổ Iran rồi phóng hỏa tiễn xa hàng ngàn km, bay qua không phận vài quốc gia rồi chui vào cửa sổ phòng ngủ của Haniyeh).

Bỗng nhiên, các hệ thống truyền thông phương Tây lại cho biết, thủ lĩnh Hamas thiệt mạng vì bom được cài từ hai tháng trước tại tòa nhà ông nghỉ ở thủ đô Tehran. Quả bom được kích nổ từ xa khi Haniyeh vào phòng của ông. Vụ nổ làm rung chuyển tòa nhà, làm vỡ một số cửa sổ và khiến một phần bức tường bên ngoài sụp đổ.

Giả thuyết này phù hợp với hiện trường vì chỉ đúng căn phòng mà ông Haniyeh nghỉ bị nổ tung. Nếu điều này là đúng thì bên ám sát đã qua mặt được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ tòa nhà, để tuồn quả bom vào bên trong và nó thể hiện IRGC đã có một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng. Không thể không nghĩ đến nội gián, đồng lõa từ bên trong nội bộ Lực lượng IRGC.

Nhưng ngày 03/08/2024, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi Giáo Iran cung cấp thông tin chi tiết về vụ tấn công sát hại Haniyeh, lãnh đạo chính trị của Hamas. Thông cáo khẳng định vụ khủng bố được thực hiện bằng súng bắn một quả đạn tầm ngắn với đầu đạn nặng 7kg vào phòng của Ismael Haniyeh từ vùng ngoại ô thủ đô Teheran, họ cho rằng đây là loại vũ khí chiến tranh tinh vi, được sử dụng với sự trợ giúp của Mỹ.

Vụ ám sát Haniyeh phức tạp hơn nhiều so với các mục tiêu cố định, bởi thủ lĩnh Hamas có lịch trình di chuyển bí mật và luôn thay đổi mà chỉ những người trong nội bộ mới biết.

Do đó, ngay cả khi cử đặc vụ xâm nhập lãnh thổ Iran để vận hành súng tầm ngắn, bên ám sát cũng cần có "tay trong" để xác định rõ căn phòng mà thủ lĩnh Hamas nghỉ qua đêm tại nhà khách để có thể ngắm bắn. Họ biết chính xác Haniyeh ngụ ở đâu và điều đó cho thấy hệ thống an ninh của Iran có lỗ hổng thật lớn.

Ngay sau khi vụ ám sát xảy ra, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran cùng các chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã triệu tập một cuộc họp để thảo luận về phản ứng của nước này đối với vụ ám sát ông Haniyeh. Iran và Hamas đều cho rằng Israel là thủ phạm vụ tấn công và hứa sẽ trừng phạt nghiêm khắc nhưng không nêu rõ khi nào cuộc đáp trả của Iran sẽ diễn ra.

Quả thật, sau hai vụ ám sát hai thủ lĩnh Hamas và Hezbollah chỉ cách nhau vài giờ, tình báo Mossad (viện Tình báo và Đặc nhiệm Israel) và quân đội Israel đã lấy lại hào quang đã bị lu mờ sau sự kiện bi thảm ngày 7/10/2023. Israel vừa tái lập sức mạnh rắn đẽ, vừa làm một cú tát trời giáng vừa sỉ nhục Iran đến tột cùng vừa dồn Iran vào tận chân tường.

Qua vụ ám sát này, một lần nữa Israel đã cho chúng ta thấy họ là bậc thầy và rất chuyên nghiệp, Israel đã vận dụng chiến thuật rất đáng sợ này ngay từ khi lập quốc 1948. Sự phát triển công nghệ quân sự và các cơ quan tình báo hoàn thiện hơn theo thời gian, trong đó có Mossad.

Mossad đã thực hiện với một số lượng lớn các vụ ám sát tầm cỡ, kinh thiên động địa và rất kinh điển. Nhiều vụ ám sát nổi tiếng của Mossad ngay sau sự kiện "MUNICH" qua chiến dịch "Sự Phẫn Nộ Của Chúa"

Một trong các cuộc ám sát chấn động nhất diễn ra vào năm 2020, khi chuyên gia hạt nhân hàng đầu Mohsen Fakhrizadeh của Iran bị ám sát ngay giữa ban ngày gần Tehran.

Fakhrizadeh bị sát hại bằng một tổ hợp súng điều khiển từ xa dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Tổ hợp nặng gần một tấn đã được chuyển lậu từng phần vào Iran trong nhiều tháng trước đó, với sự tham gia của một số người Iran làm nội gián. Một nhóm đặc vụ Mossad điều khiển

từ xa thông qua một trung tâm chỉ huy bên ngoài lãnh thổ Iran. Công nghệ AI được dùng để nhận diện Fakhrizadeh, xác định tốc độ chiếc xe chở ông, cũng như điều chỉnh đường ngắm sau mỗi phát đạn. Súng nhận dạng và bắn chính xác đến mức, vợ của Fakhrizadeh không bị thương tích nào khi ngồi chỉ cách chòng 25 cm.

Qua nhiều vụ ám sát mà Mossad thực hiện, gây chú ý nhiều nhất là “Hình Thức Ám Sát”. Ngoài thủ đoạn tinh vi họ muốn chọn những hình thức có tính răn đe cao nhất gây khủng hoảng cho đối tượng và gửi đến một thông điệp “nothing impossible”.

Câu hỏi quan trọng hiện nay là Iran sẽ phản ứng ra sao trước vụ ám sát một vị khách quan trọng diễn ra ngay trên lãnh thổ của mình.

Sau cú tát trời giáng và bị dồn vào chân tường này. Cuộc tập kích lại diễn ra ở ngay thủ đô Tehran, chế độ của các giáo sĩ đã không bảo vệ được khách mời của họ và như vậy không có nhà lãnh đạo Iran nào chắc chắn được an toàn. Iran không thể không trả đũa nhằm gỡ thế diện, nhưng chắc là phản ứng sẽ vẫn chừng mực để tránh leo thang. Thay vì tấn công trực tiếp Do Thái, Tehran có thể giật dây các lực lượng tay sai, vì chính sách lâu nay của họ vẫn là quấy nhiễu, thay vì đối đầu trực diện. Cũng có nhiều nguồn tin cho rằng cuộc tấn công của Iran sẽ diễn ra theo cùng một kịch bản như hồi tháng 4. Khi đó Tehran phát động một cuộc tấn công trả đũa vào Israel để đáp trả vụ đánh bom gần lãnh sự quán Iran ở Syria mà họ tuyên bố là do Tel Aviv thực hiện.

Mặc dù vụ ám sát ở Tehran được cho là do Israel thực hiện, nhưng Chính phủ của ông Netanyahu không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về trách nhiệm và cho biết họ sẽ không bình luận gì về vụ giết hại ông Haniyeh và ông tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho mọi kịch bản chiến sự từ mọi hướng, dù Tel Aviv đến nay chưa xác nhận ám sát lãnh đạo chính trị của Hamas.

Có vẻ như tất cả các bên đều không muốn một cuộc chiến tranh toàn diện. Iran cũng đã thấy sức mạnh của Israel qua cuộc thử lửa tháng 04 vừa rồi, Hezbollah, Houthi không muốn bị hủy diệt, Hamas thề sẽ “trả thù”, nhưng sau gần 10 tháng bị truy diệt ở Gaza, họ có rất ít khả năng gọi là “tấn công trả thù” và nhất là tất cả đều sợ Mỹ nhảy vào cuộc chiến.

Chỉ còn mấy tháng nữa là bầu cử, Mỹ không muốn thấy lò lửa Trung Đông bùng phát lớn, ngoài kiểm soát nên một phần cố gắng kiềm chế Israel, một phần tăng cường lực lượng quân sự để bảo vệ Israel, răn đe Iran và cảnh cáo các lực lượng Hezbollah, Houthi.

Khó khăn của tất cả các bên khó làm cho Trung Đông nổi lửa lớn. Hy vọng là thế.

Nhất Hùng

Nguồn: <https://groups.google.com/d/msgid/tienggoionosong/CAMkj%2BUbCMHH-HTBYoboEmQnpMPXpjeHCLR1qrkmMcGJ2GaDKhg%40mail.gmail.com>.

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/NhatHung.html>

www.vietnamvanhien.net



An Lạc & Tự Chủ

VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 10800 TÁC PHẨM